

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูล ริมข้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน
ห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลริมข้างทาง และดูแลระมัดระวังสัตว์เลื้อยงมีให้ออกมาสู่บน
ท้องถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช และสิ่งปฏิกูลริมข้างทาง หวั่นควันปกคลุมเส้นทางในการขับขี่และเกิด
เพลิงไหม้ได้ ซึ่งก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีในการขับขี่จนเกิดปัญหาจราจร หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
หากฝ่าฝืนโทษถึงจำคุก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ช่วยกัน
สอดส่องดูแล เผื่อระวัง อย่าให้มีการจุดไฟเผาขยะ เศษวัชพืช หรือสิ่งปฏิกูลริมข้างทาง และอย่าให้
ประชาชนจุดไฟเผาไร่ หรือจุดไฟเผาป่า



หากพบเห็นชั้นแรกให้ตักเตือนช่วยดับไฟ หากฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังให้แจ้งเจ้าหน้าที่จับกุมและ
ดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หากประชาชนเผาขยะในหมู่บ้าน ก่อ
เหตุรำคาญ จะมีโทษปรับ ๒,๐๐๐ บาท สำหรับผู้กระทำความผิดจุดไฟเผาป่าและพื้นที่โล่งแจ้ง จะมีโทษทาง
กฎหมายอาญา ผู้ฝ่าฝืนเผาป่า เผี้ยวถางป่า พืชทางการเกษตร มีโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปีและปรับไม่เกิน
๑๔,๐๐๐ บาท



การดูแลระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมาสู่บนท้องถนน

ตามกฎหมายห้ามมิให้เลี้ยงสัตว์ในบริเวณทางหลวง และห้ามมิให้ขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์บนทางในลักษณะกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ ดังนั้นหากกรณีรถชนวัวควายที่ข้ามถนนกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมคอยจูงหรือต้อนแล้ว เจ้าของวัวควายย่อมต้องรับผิดชอบในกรณีที่รถชนวัวควายแล้วได้รับความเสียหายแต่ไม่จำเป็นที่ผู้ขับขี่จะเป็นฝ่ายถูกเสมอไป หากเห็นอยู่แล้วว่าวัวควายกำลังข้ามถนนในระยะห่างเพียงพอที่จะห้ามล้อหรือลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ได้ แต่มิได้กระทำ กลับขับขี่เร็วโดยไม่ระมัดระวังแล้ว ฝ่ายคนขับขี่ก็เป็นฝ่ายผิดเสียเอง เพราะประมาทปราศจากความระมัดระวัง



รถชนวัวตายหรือไม่ตายรถเสียหายมากเท่าที่พบมาไม่ค่อยมีเจ้าของวัว เว้นแต่กรณีเจ้าของวัวและฝูงวัวอยู่ในบริเวณนั้น เมื่อเกิดเหตุดูว่ารถประมาทหรือไม่ หากรถไม่ประมาท เจ้าของวัวปล่อยสัตว์ไปบนทางโดยไม่ควบคุมดูแลจนและเป็นการกีดขวางการจราจร ตาม พ.ร.บ. จราจร ๒๕๒๒ ม. ๑๑๑



เวลาขณะขับขี่ ถ้าเห็นฝูงสัตว์หรืออะไรก็ตามแต่ที่คิดว่าจะไม่ปลอดภัย จะชลอรถทันที เพราะอย่างหมาเดินข้างถนน อย่าคิดว่ามันไม่ข้ามนะครับ พอเราบีบแตรมันจะตกใจวิ่งข้ามถนนทันที ถ้อยทีถ้อยอาศัยดีกว่าครับ อย่าไปคิดว่าถนนเป็นของรถ สัตว์ห้ามอยู่บนถนน